

ประวัติความเป็นมาของโคพันธุ์ DEVON

กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

พันธุ์ Devon เป็นโคพันธุ์เนื้อ มีกำเนิดมาจากจังหวัดภาคใต้ของประเทศอังกฤษในเขตของ Devon และ Somerset ซึ่งเป็นท้องที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ถ้าจะพูดตามสายพันธุ์แล้ว โคพันธุ์ Devon มีเชื้อสายตระกูลแยกมาจากต้นตระกูลของโคพันธุ์ Hereford และพันธุ์ Sussex แต่พันธุ์ Devon ไม่มีลักษณะหน้าขาวเช่น Hereford เพราะพันธุ์ Hereford มีเลือดของโคยุโรปชื่อ White faced Flemish Cattle อยู่ด้วย ในระยะคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ โคพันธุ์นี้ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนัก จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ครอบครัวยุโรปชื่อ Molland ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต Devon ตอนเหนือ (North Devon) ผสมปรับปรุงขึ้นมาจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ ๑๙ ชื่อเสียงของโคพันธุ์นี้จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศ

จะเป็นระยะเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัดมีผู้นำโคพันธุ์ Devon เข้าไปเลี้ยงขยายพันธุ์ในประเทศออสเตรเลีย แต่ก็พอประมาณได้ว่าในระยะที่อังกฤษเริ่มใช้ทวีปออสเตรเลียเป็นที่กักขังนักโทษและนักการเมืองที่ถูกเนรเทศ คงจะมีผู้นำโคพันธุ์ Devon เข้าไปเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วย โคพันธุ์นี้จึงมีเลี้ยงอยู่ในทวีปออสเตรเลียจนกระทั่งปัจจุบันนี้ และเป็นต้นตระกูลของโคพันธุ์ผสม Devon Shorthorn ซึ่งมีเลี้ยงอยู่ในออสเตรเลียในขณะนี้

ลักษณะของโคพันธุ์ Devon โคพันธุ์ Devon มีสีแดงเข้ม สีทับทิมแดง (Ruby 6 red) เป็นโคขนาดกลางแน่นกระทัดรัด กระดูกเล็ก เรียบบุลักษณะบ่งว่ามีเนื้อมาก ถ้าจะเทียบโคขนาดเดียวกันแล้วโค Devon ให้เนื้อได้มากกว่า เรื่องคุณภาพของเนื้อแล้วจะอยู่ในชั้นของเนื้อจากพันธุ์ Aberdeen Angus ด้วยซ้ำ

โคพันธุ์ Devon เป็นโคที่สามารถหากินเองได้ดีในแปลงหญ้า แม้ในทุ่งหญ้าที่

ไม่เหมาะกับโคพันธุ์อื่นๆ - โค Devon ก็สามารถอยู่ได้ดี มีอายุการเป็นหนุ่มสาวอยู่ระหว่าง ๒-๓ ปี

ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโคพันธุ์ Devon ก็คือ นอกจากเป็นโคที่สามารถให้เนื้อซึ่งมีคุณภาพค่อนข้างดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติการให้น้ำนมได้พอประมาณในฤดูที่มีหญ้าอาหารอุดมสมบูรณ์ ในต่างประเทศเห็นจะได้แก่ฤดู Spring และ Summer ในประเทศไทยแล้วคาดว่าฤดูฝนต่อฤดูหนาวคงได้น้ำนมจากโคพันธุ์นี้มากพอสมควร เป็นที่ทราบกันว่าน้ำนมที่ได้จากโคพันธุ์นี้มีไขมันสูง แม้จะมีปริมาณน้ำนมน้อยก็ตาม

ยังมีโคพันธุ์ Devon อีกสายเลือดหนึ่งซึ่งมีลักษณะการให้ทั้งนมและเนื้อ เรียกว่าโคพันธุ์ South Devon เป็นโค Devon ที่ผสมกับโคพันธุ์หนึ่งชื่อ Old South Ham รวมลักษณะการให้น้ำนมเพิ่มขึ้น มีลักษณะผิดจาก Devon เดิมไปเล็กน้อย มีสีแดงเรื่อถึงแดงทอง กระดูกค่อนข้างใหญ่ ไม่เรียบเหมือนกับ Devon ที่กล่าวตอนต้น ตัวเมียมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง ๑๕-๑๖ ฮันเดรทเวท ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ ๓๐ ฮันเดรทเวท (1 cwt = 112lbs) ได้เนื้อที่มีคุณภาพปานกลาง ให้น้ำนมที่มีไขมันถึง ๔.๕% แม้ปริมาณน้ำนมน้อยกว่าโคพันธุ์ Shorthorn บ้างก็ตาม

เนื่องจาก ก.ป.ศ. ได้ส่งซื้อโคพันธุ์นี้จากประเทศออสเตรเลีย (ผู้ ๙ เมีย ๕๐ ตัว) รวม ๕๙ ตัวมาถึงประเทศไทยเมื่อ ๖ ก.ค. ๒๕๑๐ ขณะนั้นได้นำมาเลี้ยงไว้ที่ ส.ป.ส. ทับทวน ราคาซื้อตัวผู้ตัวละ ๒๙,๐๐๐ บาท ตัวเมียตัวละ ๒๐,๐๐๐ บาท.